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Sendum yður hjálagt ályktun sem stjóm Stéttarsambands bænda hefur 
í dag samþykkt um tveggja þrepa VSK á matvæli.

t.

Virðingarfylist, 
f.h. Stéttarsambands bænda

Hákon SigurgríMsson^



Stjömarfundiir Stéttarsambands bænda, haldinn þann 15. desember 1993, 
samþykkir eftirfarandi um tvegga þrepa VSK kerfl.

Stéttarsamband bænda mælír með því nú sem fyrr að virðisaukaskattur sé lagður á í 
tveimur þrepum, og matvæli höfð í því lægra. Það er í samræmi við skattastefnu flestra 
Evrópuþjóða, þar sem matvæli eru annaðhvort með mjög lágum VSK, 4 - 7%, eða 
engum, en hærri VSK lagður á aðrar vörutegundir. Einnig hefur verið bent á að aðlaga 
þurfi fyrirkomulag á álagningu VSK hérlendis að skattasteöiu EB i sambandi við 
inngöngu landsins í hið Evrópska Efhahagssvæði.

Sú aðferð, að niðurgreiða matvæli sem svarar lægra skattþrepi, sem tekin var upp við 
álagningu söluskatts á matvæli og síðar VSK, hefur ekki haldið nema að hluta til. 
Sérstakar niðurgreiðslur, sem áttu að koma í stað lægra skattþreps, höfðu tilhneigingu 
til að lækka smám saman að raungildi, þannig að raungildi VSK álagningar jókst að 
sama skapi.


